



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที
ครั้งที่ 43
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การหารือแนวทางการรับรองไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คุณรุ่งนภา วัฒนวิเชียร จากสถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) เข้าพบนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSEO) เพื่อหารือเรื่องแนวทางการรับรองไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน ซึ่งได้แก่ 1. CoC certification 2. การสำแดงตนเอง โดยความรับผิดชอบจะอยู่ที่โรงเลื่อยเป็นหลัก และต้องมีระบบหรือกลไกในการตรวจสอบ พร้อมทั้งบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม 3. การลงทะเบียน E-Tree โดยเน้นที่ไม้ที่ใช้เพื่อการค้าเป็นหลัก จากการหารือครั้งนี้คุณรุ่งนภา วัฒนวิเชียร จะนำข้อสรุปที่ได้ไปเตรียมการนำเสนอระบบกลไกการตรวจสอบของ CoC certification และการสำแดงตนเอง ส่วนทางด้านกรมป่าไม้ โดย ผู้อำนวยการบรรจง วงศ์ศรีสุนทร จะเตรียมรายละเอียดและการนำเสนอระบบกลไกการตรวจสอบของ E-Tree เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะทำงานฯ ต่อไป

2. การหารือโครงการของ RECOFTC ในปี 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSEO) นำโดย นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSEO) ร่วมกับคุณ วราภรณ์ รัตนรัตน์ และคุณปรเมศวร์ พายัพสถาน จากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (RECOFTC) ซึ่งทาง RECOFTC ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2561 และฝ่าย TEFSEO เองก็ได้นำเสนอแผนการดำเนินการของ TEFSEO ในปี 2561 ต่อตัวแทนของ RECOFTC เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันของทั้งสองหน่วยงานในปี 2561 ที่จะถึงนี้

3. การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของ TEFSEO ในปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ นางสาวอิสริยาณี สัมฤทธิ์ ตัวแทนจาก TEFSEO ได้นำเสนอช่องทางการติดต่อสื่อสารและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ TEFSEO เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ทั้งนี้ นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ ในการลงพื้นที่ภาคสนาม ได้นำเสนอข้อเสนอแนะจากการ



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที
ครั้งที่ 43
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

ทดสอบภาคสนามโดยสรุป ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติขอให้ส่งรายงานฉบับเต็มเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ความเห็นต่อไป ทางด้านนายปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา ผู้แทนจาก TFCC ก็ได้นำเสนอแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้ ฉบับปรับปรุง และสุดท้าย นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ได้นำเสนอการตรวจพิสูจน์ไม้ที่มีไซ้ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนคำอธิบายรายละเอียดของทั้ง 4 ช่องทาง อันได้แก่ แผนภาพการสำแดงตนเอง (Self-Declaration : SD) รับผิดชอบโดยสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน E-Tree รับผิดชอบโดยส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ พระราชบัญญัติสวนป่า รับผิดชอบโดยส่วนปลูกป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) รับผิดชอบโดยสถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ(TFCC) ซึ่งทุกหน่วยงานต้องส่งกลับมาให้ TEFISO รวบรวมเพื่อนำเข้าที่ประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ กับสหภาพยุโรปในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ต่อไป